

# Ba Chị Em Hàng Xóm

Vì Đâu...

Tôi bắt đầu rình phòng tắm của nhà kế bên năm tôi 16 tuổi, khi lần đầu tiên tôi cảm nhận được cái cảm giác tê tê khi một bầu vú căng tròn, nóng ấm dựa vào người, dù chỉ là qua làn áo mỏng, dù chỉ là chạm vào vai: đêm đó tôi đang đàn cho chị hát, trong một lúc thả hồn theo tiếng nhạc, chị đã choàng tay qua vai tôi, chị thì không bận áo ngực còn tôi thì ở trần, chỉ có vậy thôi nhưng tôi nhất quyết khám phá cho ra cái gì ẩn dấu qua làn áo mà... phê dữ vậy.

Hai nhà kế sát nhau, phòng tắm của hai bên cách nhau bằng cái vách xi măng cao bằng ngực và ở trên được che bằng tôn. Đôi khi, tình cờ, tôi vẫn nghe được tiếng nước chảy trong phòng tắm kế bên nhưng tôi không bao giờ để ý tới cho đến khi tôi bắt đầu thắc mắc... Kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, cuối cùng rồi tôi cũng dùng đinh dùi được mấy lỗ, mỗi lỗ nhìn vào những góc khác nhau. Tôi còn cẩn thận để đồ che mấy cái lỗ này lại không thôi người nhà tôi hay nhà hàng xóm phát hiện thì công toi.

Lần đầu tiên nhìn trộm tôi thật hồi hộp. Cố nén tiếng thở, kê mắt vào lỗ nhìn nhỏ xíu... Ô, người đang tắm kia là Lan, cô em út trong nhà. Lan nhỏ hơn tôi 2 tuổi, người nhỏ nhắn xinh xắn với hai núm đồng tiền lúc nào cũng dính trên má. Thân thể Lan chưa có gì, ngực Lan hơi cộm một chút ngay núm, còn ngoài ra... chẳng có gì.

Người kế tôi được chiêm ngưỡng là Thu, người em giữa, lớn hơn tôi một tuổi. Ở cái tuổi này, thân thể Thu đã bắt đầu nở nang, Thu thuộc loại người đầy đặn, vú nàng nổi lên rõ rệt trên lồng ngực trắng trẻo, nhất là hai cái núm hồng hồng lúc nào cũng chĩa ra như thách thức. Hôm nhìn Lan tắm tôi chỉ có cảm giác tò mò, hôm nhìn Thu thì lại khác, nhìn nàng xoa xoa hai bầu vú, kỳ cọ hai háng, gãi gãi trên cái mu đã đầy lông, con cu của tôi tự nhiên đứng dậy chào cờ. Thật là khó chịu, tôi thọc tay vào quần, vuốt ve cái của quý, nó càng căng hơn. Có lẽ tôi gây tiếng động nên Thu ngừng tay nhìn áo dạt, sợ bể mảnh, tôi che lỗ lại và chuồn ra ngoài. Từ đó mỗi lần nhìn Thu, tôi thấy khác đi, hình như tôi không còn nhìn thấy lớp áo quần Thu đang mặc trên người mà chỉ thấy...

Cái gì mong đợi rồi cũng đến, hôm ấy, chị vào phòng tắm, chậm rãi cởi bỏ áo quần, trên người chị chỉ còn cái áo xú chiêng và cái quần xilíp nhỏ xíu. Chị ngắm nghía mình trong gương, xoay người qua lại rồi mỉm cười đắc ý. Chị lòn tay cởi bỏ áo ngực, "Ôi! sao mà nó đẹp thế!" Ở cái tuổi của 20 của chị, thân thể chị đã nảy nở hoàn toàn: hai bầu vú căng tròn, đường cong đầy đặn từ ngực lên đến núm vú đẹp không thể tả, cổ cao, bụng phẳng lì, không một chút mỡ, hai đùi thon dài và ở chỗ giáp lại là một chùm lông đen mượt. Chị gập người, tuột nốt cái quần xilíp hấp dẫn ra khỏi chân, mông chị

hướng về phía tôi. Ô, tôi nhìn thấy được hai múi thịt vòng lên giữa háng chị, nhìn giống hai múi cam còn dính lại với nhau, xung quanh lông che như hàng rào, chính giữa, một đường chẻ bắt đầu gần lỗ đít rồi chạy mất huốc vào giữa háng. "Ô, lỗ lồn, mình thấy được lỗ lồn..." không biết con cu tôi dựng dậy từ lúc nào, chỉ biết bây giờ nó cứng ngắt...

Trong phòng tắm, Nga, tên của chị, mở nước rồi bước vào. Nước từ bông sen chảy tràn lan trên thân thể nàng. Nga bắt đầu xoa khắp người, hình hư hai tay Nga phục vụ cặp nhũ hoa lâu hơn các phần khác. Rồi bàn tay Nga bắt đầu xoa tới bụng, thấp xuống tới mu. "Ô kìa!" Nga bỗng nhắm mắt, mu hơi ưỡn về phía trước, chân hơi banh và bàn tay hình như khuất dần vào trong háng. Người Nga vặn vẹo và khựng lại từng chập. Người tôi căng thẳng, như bị thôi miên bằng hình ảnh của Nga... Cuối cùng Nga trăn người lại khoảng vài giây, sau đó, Nga đứng thẳng dậy cho ngón tay vào miệng nút nút rồi tự cười thỏa mãn. Tôi bỗng giật mình, quần tôi ướt một khoảng bụi và không biết từ lúc nào, tay tôi đang nắm chắc con cu đã mềm và nước nhờn thì nhầy nhụa trong bàn tay...

### Lần Đầu...

Đã hai năm, hàng ngày tôi chiêm ngưỡng thân thể mỹ miều của 3 chị em, hằng đêm, tôi xiết chặt chiếc gối ôm ao ước nó biến thành bất cứ người nào trong 3 chị em cũng được. Tôi theo dõi sự nảy nở trên thân thể của Lan, sự trưởng thành của Thu, và nhất là sự già dặn của Nga trong việc chăm sóc phục vụ thân thể của nàng. Hai năm qua, tôi thủ dâm hằng ngày, một ngày tôi xuất khí hai ba lần vì thương thương là Nga, đôi khi là Thu, biểu diễn trong phòng tắm làm tôi sướng chịu không nổi. Ngày nào không ra được người tôi bức rức, căng cứng, khó chịu - tôi đã ghiền và chắc có lẽ tôi cũng đã trưởng thành. Phải, tôi đã 18 tuổi; tôi nhất định muốn biết cái cảm giác thật sự khi ôm thân thể loả lồ của một người con gái trong tay, tôi muốn biết cái cảm giác đê mê, qua sách vở, khi con cu được đút vào một trong ba cái lỗ đó. Tôi muốn thành đàn ông thật sự... và trời đã giúp tôi.

Hôm đó, đã khuya, tôi nằm ngủ một mình ở nhà trước, tôi nghe tiếng xe đậu lại, tiếng năn nỉ của con trai, và tiếng từ chối trách mắng của Nga. Sau đó, tiếng xe chạy đi, chỉ còn lại tiếng leng keng của chìa khoá đụng nhau và tiếng rửa lảm nhảm của Nga. Tôi mở cửa bước ra ngoài, Nga đang loay hoay tra chìa khoá mở cửa mà chưa được. Chắc Nga đi party về khuya, nàng bận một chiếc áo sơ mi hồng và một chiếc mini jíp thật nhẵn, ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt Nga, thật sắc xảo, thật quyến rũ.

- Chị Nga đi chơi mới về à?

- Phải. Cái cửa quỷ mắc dịch không chịu mở cho chị vô.

- Để Khải giúp chị.

- Ừ.

Tôi bước qua bức tường thấp giữa thêm hai nhà.

Nga lùi một bước nhường chỗ cho tôi. Không biết vì đôi guốc cao gót hay vì Nga chững choáng men rượu, người Nga hơi lảo đảo. Tôi nhanh tay choàng qua eo Nga, kéo Nga vào người để giữ thăng bằng, hai tay chị đan lại bám vào vai tôi.

- Cám ơn Khải.

Nga thì thầm, hơi thở phả vào tai tôi làm tôi thấy rạo rức, cái eo thon ấm tựa hẳn vào cánh tay của tôi, con cu hơi nhúc nhích. Chỉ mất vài giây tôi đã mở được cửa. Tôi nhẹ nhàng điu Nga vào nhà. Tôi cố làm thật êm để đừng ai thức giấc, trong đầu tôi đang toan tính phải làm thế nào để thỏa mãn tâm nguyện ấp ủ hai năm nay, cơ hội này khó mà có lần thứ hai. Tôi đặt Nga ngồi xuống ghế, nàng dựa ngửa đầu, mắt nhắm lại, tay chân buông xuôi thả lỏng, dưới ánh trăng vành vạch chiếu qua cửa sổ, tôi chiêm ngưỡng, thật gần cái cần cổ thon cao, cái ngực đang phập phồng nửa kín nửa hở, và cặp đùi thon dài chạy mất huốt vào khoảng tối mờ ảo của cái mini jíp. Bao nhiêu ý nghĩ thoáng qua trong đầu, phải bắt đầu làm sao đây...

Nga tựa người, "mệt quá!" Tôi chụp liền cơ hội, "để Khải xoa bóp cho chị," sợ Nga không đồng ý, tôi bước vòng ra sau ghế và bắt đầu xoa bóp hai bờ vai Nga. "Ah..." Nga rên nhỏ, bàn tay tôi xoa nắn từ vai rồi lên đến mang tai, bắt đầu từ ót, những ngón tay tôi lần dọc cổ rồi xoa vòng bắp thịt trước ngực nơi giáp nối với cần cổ. Nơi đây, bàn tay tôi đã luồn qua cổ áo, da tôi tiếp xúc trực tiếp với da thịt của Nga, con cu tôi cứng ngắc, chỏi phồng cái quần xà lỏn, cắn vào thành ghế. Không biết vô tình hay hữu ý, Nga than nóng, mở thêm một nút áo trên cái áo đã sẵn mở rộng, Nga cầm cổ áo vung vẩy tìm chút gió cho người. Đứng đằng sau, tôi nhìn rõ ràng hai cái núm vú chĩa lên, khiêu khích mỗi khi làn áo tung lên, Nga không mặc áo ngực! Tôi chịu hết nổi rồi...

Hai bàn tay tôi liều lĩnh tiến thắp xuống trên bộ ngực căng tràn nhựa sống. Người Nga run nhẹ, tôi cúi xuống hôn vào mang tai của Nga, hai lòng bàn tay áp trọn hai quả đào tiên nóng ấm. Nga rút người lại, thân thể tụt xuống, điều này làm cho cái jíp bị kéo ngược lên và cái đáy quần lót màu đen đã hiện ra ở chỗ hai đùi giáp nhau. Tôi hít một hơi dài, chồm người tới trước, nghiêng đầu, tôi đặt môi mình vào môi Nga, một bàn tay trượt dài từ vú, vượt qua cái bụng đang thoi thóp, ngừng lại ở cái đáy quần xìlíp nơi thịt đang căng lên vì nứng. Tôi khéo léo vạch đáy quần xìlíp qua một bên rồi dùng những ngón tay nghệ sĩ của mình mà bấm trên phần da thịt ấm mềm, khải lên trên những sợi lông dài mượt mà, lướt trên từng vùng đất bí hiểm mà tôi chỉ được nhìn từ xa trong hai năm qua.

Nga ưỡn người, hai tay vòng lên ôm lấy đầu tôi, lưỡi Nga như con rắn, chun qua miệng tôi, khi thì vuốt ve đầu môi, lúc thì bứt cọt chót lưỡi, làm tôi sung sướng tê người. Khi ngón tay tôi tìm được cửa mình Nga và thọc vào, dâm thủy không biết đã chờ đợi từ lúc nào, ứa ra ướt cả ngón tay. Mông Nga ngó ngoáy, hai mép thịt nơi cửa mình chuyển động như muốn nuốt chửng ngón tay tôi.

Nga kéo tôi về phía trước, để tôi quì giữa hai chân nàng, cởi hết mấy cái nút áo còn lại, phơi trần bộ ngực đang phập phồng vì ham muốn rồi ghì đầu tôi vào đó. Ôi! mùi thơm con gái, ôi! cái nóng ấm của da thịt đàn bà. Một tay bóp vú, một tay còn đang thập thò trong cửa mình của Nga, tôi áp chặt môi mình vào đỉnh đồi, vừa nút vừa dùng lưỡi đùa giỡn với cái núm đã bắt đầu săn cứng. Nha ưỡn người cao hơn, mông rời khỏi ghế, hai đùi kẹp chặt vào eo tôi. "Oh..." Nàng kéo chiếc mini jíp ngược lên đến eo rồi giật hai sợi dây bên hông, chiếc quần xilíp rời khỏi người và rớt xuống đất, tôi áp sát bụng vào háng của Nga, ôi, nó ấm làm sao ấy, cái đám lông rậm rạp trên mu cọ vào bụng làm tôi nhột nhạt.

Nga đẩy đầu tôi xuống hạ bộ của nàng, rồi ghì miệng mũi tôi vào âm hộ nàng:

- "Hôn chim chị đi... liếm nó như hồi nãy Khải liếm vú chị..."

Tôi bắt đầu hôn, mút hai mép thịt vun đầy nơi cửa mình, có hai mép thịt nhỏ lồi ra, tôi ngậm cả bẹn rồi dùng lưỡi vuốt ve chúng trong miệng. Lưỡi tôi lướt dọc đường rãnh giữa hai mép thịt, chất nhờn mằn trơn trượt đầu lưỡi, tôi le lưỡi dài hết cỡ rồi ấn mạnh vào, lưỡi tôi ban rộng mép âm đạo rồi chui vào trong, Nga rên một tiếng thật dài, tình nghịch, tôi ngo ngoạy đầu lưỡi tứ phía, Nga nẩy mông lên ép mu vào sát miệng tôi, người nàng giật giật...

Nga kéo tôi quì thẳng dậy rồi tuột cái quần xà lỏn của tôi xuống, con cu tôi chưa bao giờ cứng như lúc này. Trượt mông ra khỏi mép ghế, Nga điều chỉnh cửa mình nằm đúng ngay đầu cu, Nga bảo tôi đút thẳng ngổ vào. Cửa mình trơn ướt, không khó khăn, tôi đẩy mông một cái, con cu đâm sâu mất hẳn vào âm đạo. Ôi sướng quá, con cu nằm trong hang thịt ấm cúng quá, từng đợt, từng đợt, âm đạo Nga vuốt bóp thẳng nhỏ thiêu điều làm tôi xuất tinh tại chỗ. Tôi hít một hơi dài trấn tĩnh, tôi bầu lấy eo Nga rồi bắt đầu chuyển mông thụt ra, thụt vào. Nga cắn răng để kềm tiếng gào khoái cảm như muốn cạy miệng nàng phát ra, hai tay nàng không ngừng xoa nắn hai cái vú đang tung lên theo từng cái nấc của tôi. Tôi cuối đầu nhìn xuống, thấy con cu của mình xuất nhập "sinh tử nhất quan", nước khí của Nga trắng đục dính đầy thẳng nhỏ của tôi. Đã quá, quá đã... Tôi nhắm mắt tận hưởng cái sướng đang chạy rần rần khắp cơ thể, nhất là chỗ đang tiếp xúc với thân thể Nga.

Thấy tôi có vẻ như chậm lại hay là không đủ đã, Nga rời khỏi ghế, ngồi hẳn lên đùi tôi, hai tay đưa ra sau chống lên thành ghế, Nga nhấp người lên xuống phụ họa với tôi. Theo mỗi cái nhấc người của Nga, cửa mình nàng bóp lấy gốc cu tôi rồi vuốt ngược ra tới đầu, tình khí đang tích tụ trong người tôi như muốn phọt ra theo từng cái vuốt... Phải đầu hàng thôi..., tôi ghì chặt mông Nga, cả người ưỡn dậy, hai tay Nha choàng lấy cổ tôi, cả sức nặng của nàng máng vào người tôi qua thẳng nhỏ đang dựng ngược. Con cu tôi thốc sâu vào tận cùng âm đạo của Nga, cái thứ nhất, cái thứ hai... rồi tôi chỉ biết ghì chặt hạ thể của nàng vào tôi, tôi giật người từng đợt, mỗi cái giật là một

giọng khí phọt ra, theo mỗi cái giật, áp lực trong người nhẹ bớt đi, Nga trăn người, cả thân thể căng cứng bất động ngoại trừ cái âm đạo nàng co thắt chuyển động như muốn vượt ra những giọt khí cuối cùng trong cơ thể của tôi.

- "Ahh... Sao Khải giỏi quá vậy?" Nga thì thầm bên tai tôi. "Cám ơn Khải. Hồi nãy đi party về, thằng bồ phải gió làm chị bực mình. May là có Khải giúp chị, làm chị hết buồn."

Tôi nhủ thầm, "đúng là trời giúp hông thôi người ngồi đây đâu phải là mình." Tôi nói:

- "Có gì đâu, lúc nào Khải cũng muốn giúp chị mà." Tôi bồi thêm một câu, "Chị đẹp hấp dẫn như thế này ai mà không muốn... giúp."

- "Đồ quỷ," Nga véo nhẹ hông tôi "Khải lớn rồi."

Ôi! Ôm một người con gái trong lòng, da thịt cọ sát, nóng ấm đê mê làm sao... Bây giờ tôi mới cảm giác con cu sùi của tôi còn dính ở trong người của Nga, đúng là chơi thiệt bằng trăm lần chơi tưởng tượng. Những lần nhìn trộm chị em Nga tắm, khi xuất khí xong, con cu tôi cũng còn cứng cứng, hôm nay thì sùi hết cỡ. Hôn nhẹ lên môi tôi, Nga bảo tôi về không thôi có người bắt gặp. Tôi thật còn muốn thử thêm lần nữa nhưng nghe nói cũng phải nên tôi đứng dậy, khéo quần xà lỏn lên rồi chuồn về. Đêm đó tôi ngủ thật ngon.

#### Bất Ngờ...

Tối hôm sau, ngoài trời mưa nhè nhẹ, loại mưa phùn di cư từ Bắc vào Nam, tôi cũng ôm đàn tưng tửng như mọi hôm chỉ khác có điều là chuyện hôm qua cứ lởn vởn trong đầu, không biết làm sao để được chơi nữa, "mà sao chiều giờ chưa thấy mặt Nga?" Đã khuya, chỉ còn lại tôi và Thu, trong nhà đèn đã tắt, chỉ có ánh đèn đường hiu hắt qua làn mưa. Tôi và Thu rất thân, vì học ngang lớp, Thu thường học bài chung với tôi. Thu rất dạn dĩ và hiếu thắng, rất nhiều đứa con trai trong trường, trong xóm phải đổ mặt vì cái miệng lém lỉnh của Thu.

Hôm nay Thu hơi lạ, nàng bận một cái váy dài, ngồi đối diện với tôi chứ không ngồi ngang như mọi ngày, liên khúc đứt đoạn chủ đề "mưa" đã đưa hai chúng tôi lại thật gần với nhau, đúng ra là hai cái đầu gối trần trụi, không biết từ lúc nào, Thu đã kéo tà váy lên tới đầu gối. Mưa lành lạnh, cảm giác ấm ấm nơi đầu gối, chỗ tiếp xúc với da thịt Thu phê phê, phản ứng tự nhiên, tôi nhích người tới trước, gài một đầu gối vào sâu hơn giữa hai đùi Thu, tôi kẹp luôn chân kia lại vì nghĩ rằng Thu sẽ cự nự và đẩy tôi ra. Trái với điều tôi dự đoán, Thu cũng nhích người tới cho đầu gối tôi ép sát vào mu nàng. "Ô! Thu không mặt quần lót," đầu gối tôi nhận ra chòm lông trên mu nàng. Thu cười cười:

- Biết cái gì không?

Tôi làm bộ ấm ớ:

- Ờ... là cái...

Thu chồm sát tới mặt tôi, xuống giọng:

- Đừng có làm bộ, tối qua Thu thấy hết rồi...

- "Mà Thu thấy cái gì?" Tôi tiếp tục ngây thơ.

Thu kéo dây đàn ra khỏi tay tôi rồi ngồi hẳn lên đùi tôi, da thịt trần trụi của hai cặp đùi cọ sát nhau làm con cu của tôi cứng lên liền.

- Thu thấy Khải và chị Nga... ấy với nhau... Thu muốn Khải... ấy Thu... giống như vậy.

"Trời đất ơi, tôi đang trúng số đây mà..." Con cu đang dựng ngược trong quần, bị cái háng của Thu xóc tới, bị vương rất khó chịu.

- "Khải thân với Thu mà không làm với Thu mà đi làm với chị Nga" Thu trách móc.

Tôi chống chế:

- Khải muốn làm với Thu lắm chứ, Thu đẹp lắm, ai mà không thèm...

- Vậy thì Khải phải làm cho giỏi nghe chưa..

Tôi thò tay tụt cái quần xà lỏn, đạp xuống chân. Con cu tôi vừa được giải phóng là cảm nhận được ngay cái áp lực của nguyên cái mu áp vào phía dưới, Ông ơi! nó ấm làm sao. Thu ngồi trên đùi tôi vừa cười vừa nhúc nhích mông nàng. "Ừmm..." Thu rên nhẹ, cửa mình mấp mạp mềm ấm của nàng vượt áp dọc chiều dưới của con cu của tôi, ép nó sát vào bụng tôi. Tôi nứng lắm rồi. Đẩy Thu xít ra một chút, tôi ngồi thẳng dậy, Thu xấp lên đùi tôi, lần này như ngồi lên con cu tôi, nàng tiếp tục nghiệp điệu lúc lắc còn dang dở, miệng bắt đầu hít hà, mắt mở to. Lần này, sống cu của tôi cọ sát vào cửa mình của Thu, nứng quá nó bật dậy đòi quyền sống, ngồng đầu lên, con cu tôi ép sát lên, bỗng Thu khựng người, tôi cảm nhận một chất nhờn từ âm hộ nàng chảy xuống cu tôi. Tôi lòn hai tay vào váy, bóp chắc lấy mông Thu và bắt đầu lúc lắc cả thân nàng, sướng quá tôi không muốn ngừng...

Sau khi lấy lại sức, Thu thì thào bên tai tôi "Đã thiệt, tê cả người. Tụi mình khờ thiệt, hồi đó đến giờ không biết trò chơi này." Thu bắt đầu những kéo mông thật dài trên đùi tôi, ép hết sức nặng lên thằng nhỏ của tôi. Nước dâm của Thu đã làm ướt cả cu tôi và cửa mình của nàng. Đợi Thu kéo ra xa, tôi gồng người cho con cu ngóc đầu lên, dùng sức tay tôi phụ kéo mông Thu vào người... "Ô... ô..." Con cu đang cương cứng của tôi đâm thẳng vào âm đạo của Thu, đầu khật đã lọt hẳn vào trong người Thu, nàng trần người, bao nhiêu bấp thịt trong lồn như muốn xiết dẹp thằng nhỏ của tôi. Tôi tiếp tục kéo đẩy mông nàng, Thu bắt đầu cảm nhận cái sướng khi có khúc thịt cứng gác thọt ra thọt vô lỗ lồn, nàng càng làm càng mạnh, càng nhanh. Thu đã nứng lắm rồi, nàng bắt đầu nhắm mắt, mông nàng bây giờ không còn chuyển động tới lui nữa mà là lên xuống, mỗi lần Thu hạ người, con cu banh lồn nàng ra chui vào làm nàng hí hà không ngừng. Phần tôi, chỉ có cái đầu khật và khúc ngoài con cu được thọt ra thọt vào ấm cúng, phần còn lại chưa được nhập động làm tôi ngứa ngáy...

Tôi đổi thế ngồi, đợi lúc Thu vừa nhất người lên thì tôi xoắn mông ra mép ghé, chia thẳng con cặc cứng lên trên. "Ọt.... Ah...." Thu ngừng lại bấu chắc lấy người tôi:

- Ah... Khải ơi, thốn quá Khải ơi, sao đau quá vậy?...

Tôi an ủi: "Không sao đâu, một chút là hết liền hà..." Trong bụng tôi sướng rơn vì con cặc đã nằm gọn trong lồn của Thu, cảm giác nóng ấm chắc bót nổi lên tứ phía. Tôi vuốt ve lưng và hông của nàng, tôi hôn nhẹ vào cổ Thu mong nàng quên đi cái đau vừa rồi. Thu lắng nghe cảm giác của mình:

- Ồ, hình như nó hết đau rồi.

- "Mình tiếp tục đi," tôi nói. Tôi nghĩ, "giờ này mà ngừng lại chắc người tôi nổ tung."

Thấy Thu không phản ứng, tôi bắt đầu nấc hông nhẹ. Giây lát sau, Thu đã nứng trở lại, nàng bắt đầu uốn éo mình mẩy, miệng bắt đầu rên những tiếng rên vô nghĩa. Ngồi trên ghế tù túng quá, tôi đứng dậy, đẩy Thu dựa vào tường, Thu đặt một chân xuống đất, còn chân kia cặp vào hông tôi, cu tôi vẫn còn cương cứng nằm sâu trong âm đạo của nàng. Đưa một tay đỡ lấy chân Thu còn tay kia vòng xuống xiết chặt eo nàng, tôi bắt đầu thụt mạnh hông mình, những cái thụt đưa cu vào tận trong cùng âm đạo, mu tôi dính sát vào mu nàng, ép sát hông nàng vào tường. Thu không còn chỗ để lùi, nàng trần mình đón nhận từng cái đâm, cái xóc, cái thụt vào da thịt nàng. Hai tay nàng bấu chặt lấy cổ tôi. Tôi cũng nhắm mắt, trong đầu bây giờ chỉ còn biết là mình phải thụt vì có thụt thì mới sướng, có thụt thì điện mới phát trong người, có điện thì người mới tê...

Thu co cả người lại, chân đang đứng dưới đất cũng rút lên cặp hông tôi, hai tay tôi bợ hông Thu, xiết mạnh. Tôi dướn người, bơm mạnh, từng giòng khí ấm phọt thẳng vào lồn Thu, người Thu thay phiên với tôi giật lên từng lúc, khí của tôi và Thu hòa lại trào ra, chảy dài xuống hông, rồi xuống háng của tôi, hai tay tôi cũng dính đầy khí trơn nhớt. Tôi rả rời, đặt chân Thu xuống đất, hôn nàng một cái hôn đắm đuối. Lấy lại sức rồi tôi mới để ý thấy có màu hồng hồng trên tay, chợt hiểu ra, tôi chọc Thu:

- Lần đầu hở Thu?

- Cù lần! Nhìn thấy rồi mà còn hỏi.

- "Còn đau không hở Thu?" Tôi dịu dàng hỏi.

- Hết rồi. Chỉ còn tê tê thôi...

- "Làm nữa nha Thu..." Tôi đề nghị.

- Không được, khuya quá rồi coi chừng má Thu ra kiểm. Còn phải vào nhà rửa ráy đã, mấy cái chất nhờn bây giờ rít quá...

Thu vào nhà, tôi còn lần lữa nướn tiểc ngồi trước thêm... "Còn chưa đã... phải chi..."

Trở Tài...

Một chiếc xe gắn máy ngừng trước cửa nhà Thu, Nga từ giả bạn rồi chạy vội vào mái hiên. Nga hỏi ngạc nhiên:

- Ủa, Khải còn chưa ngủ à?

- "Không, Khải nhớ chị nên ngồi đây chờ..." Tôi tiến gần đến bên Nga.

- "Khờ quá. Chị đi chơi có bao giờ về sớm đâu..." Nga vừa nói vừa vuốt lấy má tôi.

Tôi cầm lấy tay Nga, tay kia tôi choàng qua eo Nga, kéo sát phần dưới hai cơ thể vào

với nhau. Tôi thì thầm:

- "Khả nhớ tối hôm qua. Khả mê chị rồi..."

Không chờ Nga trả lời, tôi đặt vào môi Nga một cái hôn thật dài, Nga ú ớ trong cổ họng không biết nàng muốn nói gì.

Tôi cho tay đang ôm eo luồn vào trong lưng quần, vừa xoa, vừa bóp, vừa ghì chặt cái mông tròn trịa của nàng, còn một tay lòn vào trong áo tôi vuốt dọc sống lưng Nga. Con cặc của tôi đã cứng lại, cái quần xà lỏn phình phình không giữ được, nó cắn ngay mu lồn của Nga. Môi Nga vừa thoát khỏi môi tôi, nàng nói:

- "Hôm khác đi Khả, hôm nay chị mệt rồi..."

Nga vừa nói vừa đẩy tôi ra rồi đi tới định mở cửa vào nhà. Tôi không bỏ cuộc, tiến đến đằng sau Nga, lòn tay ôm nàng vào lòng, tôi cho một tay lên xoa bóp vú còn một tay thì thọc vào quần úp, vào cái mu của Nga. "Ô, cái mu còn ướt..." Chết nhờn vẫn còn rỉ ra từ cửa mình của Nga.

- Chị vừa mới... xong à?...

- "Phải..." Nga hơi bối rối.

- "Không công bằng..." Tôi phản đối. "Chị phải cho Khả luôn chứ." Vừa nói, tôi vừa tuột quần chị xuống. Cái quần thun bị tuột xuống tới đầu gối, phơi bày cặp mông tròn lẳn và cái quần xilíp màu trắng nhỏ xíu... Nga không kịp phản ứng.

Tôi cũng tự tuột luôn cái quần xà lỏn của mình, tôi áp hạ bộ vào đít Nga, con cu tôi chĩa xuyên qua háng. Tay tôi hoạt động liên tục, mông tôi không ngừng nhúc nhích kích thích mu lồn của Nga qua lần vãi mỏng, tôi thủ thủ những lời ngọt ngào thương nhớ... Chẳng như bắt đầu thám đôn, Nga không còn phản đối nữa mà bắt đầu uốn éo thân người...

Tôi đẩy nửa phần trên của Nga chồm về phía trước tay chống vào tường, tôi dùng chân đạp cái quần thun ra khỏi chân Nga, tôi xoay chân Nga ra rồi vạch đáy quần xilíp qua mộ bên, cửa mình Nga banh rộng... tôi chùn chân, để con cặc ngay lỗ lồn đã ướt sắn, từ đằng sau xốc tới. Nga rên một tiếng dài, tôi ghì lấy eo Nga rồi ra sức thụt cặc vào lồn Nga thật mạnh bạo, tôi tức tối vì đã có người chơi Nga trước mình đêm nay... nhất định phải làm cho Nga sướng... nhất định phải chơi hay hơn người kia... Tôi đập mông Nga dữ dội, cả thân Nga rung chuyển theo từng cái nấc của tôi. Nước khí từ trong lồn Nga rỉ ra ngoài ướt cả hòn dái của tôi, không biết chỉ là nước khí của Nga hay là của Nga và người nào đó vừa chơi nàng xong.

Lỗ đít Nga banh ra rồi híp lại theo từng cái co thắt của cơ thể nàng. Tôi đưa ngón cái thấm ướt nước khí rồi bắt đầu xoa vòng vòng ngoài lỗ đít của Nga... Con cặc tôi vẫn không ngừng thụt ra thụt vào trong lỗ lồn nàng... đợi lúc các bắp thịt quanh lỗ đít vừa giãn ra, tôi thọt ngón tay vào, Nga quíu cả người, đầu nàng ngẩng cao, bụng quăng xuống, mông chống ngược... "Phải chơi làm sao cho Nga mê mình, phải chơi kiểu nào cho thật đặc biệt..." Tôi đụ Nga điên cuồng, cặc đụ lồn, tay đụ đít, cả người nàng rung



chuyển. Có lẽ nàng cũng quá sướng nên nước khí lại tuôn ra ào ạt, ướt đẫm con cặc của tôi.

Tôi đột nhiên ngừng lại, người Nga còn giật từng hồi. Tôi rút ngón tay ra khỏi lỗ đít, rút cặc ra khỏi lồn Nga rồi cầm cặc quét từ cửa mình lên đến lỗ đít, tôi xoay xoay ấn đầu khất vào lỗ đít rồi lại kéo quét đầu khất xuống cửa mình, Nga rên rỉ theo từng cái vuốt của đầu khất. Tới lần thứ ba, khi đầu khất đang xoáy xoáy vào lỗ đít, tôi ghì lấy eo Nga rồi ấn luôn đầu khất vào lỗ đít. "Ah..." Nga và tôi cùng rên một tiếng dài, nàng trườn người ra phía như muốn lẫn trốn nhưng đã muộn, hai tay tôi ghì chặt lấy eo nàng và đút con cặc đang ướt nhẹp vào sâu hơn. Nga dướn người đón nhận nguyên con cặc tôi trong lỗ đít của nàng. Tôi bắt đầu nhấp, cảm thấy khó khăn hơn nhấp trong lồn thật nhiều, Nga có vẻ khó chịu, nhưng chỉ thoáng qua rồi hết. Tôi khom người, một tay bấu lấu vú Nga còn một tay thì se mông đóc. Nga sướng trần người, một tay chống tường còn một tay nàng lòn xuống vuốt ve hờn dái tôi... Tôi thấy thỏa mãn... "mình chơi thật hay, lỗ lồn hay lỗ đít mình cũng chơi tuốt."

Con cặc tôi bị xiết chặt trong lỗ đít làm tôi sướng ngắt người, thụt thêm vài cái nữa thì tôi chịu hết nổi mặc dù mới vừa chơi Thu xong. Ghì chặt lấy eo Nga, tôi đâm vào một cú cuối cùng, bao nhiêu tinh khí còn sót lại trong người tôi trút hết vào cơ thể Nga... Tôi lui lại ngồi xuống ghé thở dốc. Nga lượm quần lên, không nói tiếng nào, mở cửa đi thẳng vào nhà. Từ hôm đó trở đi hình như Nga tránh mặt tôi...

### Trọn Ổ ...

Cả tuần trôi qua, tôi và Thu xáp lại mấy lần nhưng không có cơ hội làm tình với nhau, thật là khó chịu. Bây giờ rình phòng tắm sục cặc không còn đã nữa, tôi muốn có cái lồn thiệt, ấm áp, thơm tho, bót chặt thì mới sướng... Thu chắc cũng xốn xang không thua gì tôi, vừa sờ tới lồn là nước chèm nhẹp. Mấy lần tôi và Thu sấp vô trận thì bị kì đà cản mũi, khí tụt muốn nổ tung trong đầu.

Hôm nay cuối tuần, không biết cả nhà đi đâu chỉ còn mình Lan ở nhà. Nguyên buổi sáng tôi sang nhà Lan giúp nàng làm toán, tôi là ông thầy dạy kèm miễn phí cho Lan từ bấy lâu nay. Hồi trước không sao nhưng mấy hôm nay nứng cặc quá, tôi đứng cạnh bên chỉ bài mà chỉ muốn ngó xuyên qua cổ áo để tìm hai cái gò bông đảo "mi non" mà tôi chỉ được nhìn từ xa, qua lỗ đỉnh. Nhiều lúc tôi muốn ôm đại nhưng lại sợ Lan la làng thì khổ, vả lại cái dịu dàng, hiền lành của nàng làm cho thằng dâm của tôi hơi khờp. Nhìn xuống giữa cặp đùi của Lan, mặc dù qua mấy lớp vải, tôi vẫn tưởng tượng được đám lông mơn mớn như chọc gheo tôi... Không chịu nổi, tôi phải đi về, định vào nhà tắm sục cặc một cái để hạ hỏa...

... Tôi chợt nghe có tiếng động bên phòng tắm nhà Lan. Nhìn qua lỗ đỉnh thì thấy Lan cũng đã vào phòng tắm, nàng đã cởi hết quần áo từ lúc nào. Nàng đứng trước tắm

gương lớn, đang vuốt ve thân thể mình như Nga và Thu thường làm. Lan xoa nắn vú mình thật lâu rồi lôi ra một cái kiếng cầm tay. Lan ngồi xổm xuống rồi để cái gương dưới đất, nâng vạch mép lớn và ngấm hai mép thịt trong gương. Một lúc sau, Lan ngồi xuống bồn cầu, lôi dưới gầm tủ ra một quyển truyện và đọc ngẫu nhiên. Chỉ vài giây sau, tôi thấy người Lan như co rút lại, Lan gấp quyển truyện, nhắm mắt lại, rồi cho một tay xuống cửa mình của nàng. Nhìn cánh tay chuyển động, tôi biết Lan đang làm gì... cũng đang nứng giống như tôi... còn chờ gì nữa...

... Tôi đi trở qua nhà Lan, đi thẳng vào nhà sau, Lan vẫn còn đang lim dim không biết là tôi đã tới trước cửa phòng tắm của nàng. Tôi nhẹ nhàng tuột cái quần xà lỏn duy nhất ra khỏi người, con cặc ngắn cao, tôi bước hẳn vào trong. Nghe tiếng động, Lan giật mình mở mắt... hoảng hồn nàng dùng hai tay che lấy ngực, khấp đù: "Ơ... anh Khải..."

- "Lan, em đẹp quá..." Tôi bước tới trước mặt nàng, con cặc tôi như muốn xốc vào cổ của Lan, nàng nhìn con cặc đang cương cứng của tôi như bị thôi miên...

Tôi đưa hai tay vuốt lấy bờ vai trần của Lan, thân thể nàng run lên với cái vuốt đầu tiên của người khác phai trên da thịt của nàng. Tôi đánh phủ đầu: "Anh nhìn em từ nãy giờ, em làm gì anh thấy hết..."

- "Anh..." Lan không biết phải nói gì...

- "Không sao đâu, chuyện này chỉ có anh và Lan biết mà thôi." Lan tỏ vẻ yên tâm.

Tôi bắt đầu vuốt tới chái tai và ót của Lan, nàng hơi cuống đầu, môi nàng lướt nhẹ qua đầu khất làm tôi rùn mình...

Một í nghĩ thoáng qua trong đầu, tôi ghì đầu nàng vào bụng tôi, con cu tôi chĩa ngay miệng nàng.

- "Hôn thằng nhỏ đi Lan" tôi bảo nàng.

- Em không biết làm sao đâu.

- "Em hôn nó, liếm nó như em liếm cà rem, kem chuối á" Tôi chỉ bảo Lan.

Nàng nhắm mắt lại, thè lưỡi liếm phần dưới đầu khất... Ô, tôi muốn xịt khí liền tại chỗ...

- "Ngậm nó vào miệng đi em..." Lan nghe lời, nữa con cặc đã nằm trong miệng nàng. Tôi đẩy mông một chút, con cặc thọt sâu vào cuống họng, Lan còn đang lúng túng, tôi bắt đầu đụ miệng nàng... Một lúc sau, có lẽ đã quen với con cặc nằm trong họng và cũng bắt đầu nứng, Lan chuyển động đầu nàng, nàng bắt đầu bú cặc tôi một cách tận tình, tôi không còn phải chủ động nữa. Chồm tới phía trước, tôi vuốt ve phần dưới lưng nàng. Ôi cái eo của Lan nó thon đẹp làm sao, hai bờ mông nhỏ gọn trắng muốt phơi bày ngay trước mắt tôi. Cho tay đi thấp hơn, tôi tìm được cửa mình của nàng, một chút chất nhờn vẫn còn đọng lại ngoài hai mép thịt. Tôi cho một ngón tay vào, Lan quíu người...

Nàng càng hứng càng bú nhanh hơn, lưỡi nàng như vuốt lấy cả con cặc của tôi, môi nàng bao chặt vòng ngoài... Oi cặp môi tuyệt vời, nàng ngậm sát gốc rồi vuốt dài ra

tới đầu khát, một tay nàng ghì lấy miệng tôi, còn một tay thì xoa bóp hòn đá... Oi! sao sướng quá đi... lưỡi nàng xoáy lấy đầu khát, nàng mút mạnh, tay nàng sứt gốc thẳng nhỏ, người tôi khựng lại, từng dòng khí xẹt thẳng vào trong miệng của nàng... Lan nuốt trọn!

Tôi đỡ Lan đứng dậy, ôm nàng sát vào lòng, hai thân thể trần truồng quấn sát vào nhau, môi tôi bọc kín lấy môi nàng. Tôi dìu nàng ra khỏi nhà tắm, dẫn nàng đến cái giường ở phòng kế bên, hai chúng tôi cùng ngã xuống. Tôi ngừng lại một lát để chiêm ngưỡng thân thể của Lan, ôi nó đẹp làm sao. Thân thể nàng không bốc lửa như Nga, không mũn mĩm như Thu, nó gọn gàng xinh xắn, từ hai gò bồng đảo, hai cái núm hồng hồng, eo đùi và cả cái mu của nàng... mọi thứ đều đẹp cả. Tôi hôn Lan thật lâu, tay tôi vuốt ve nửa người trên còn đùi chân đầu gối thì tôi vuốt ve nửa người dưới. Lan ghì chặt lấy đầu tôi, nàng hưởng ứng nồng nhiệt, thân thể uốn éo không ngừng. Miệng tôi rời mặt Lan, bắt đầu chu du qua cổ rồi xuống ngực.

Tôi nằm giữa hai chân Lan, bụng tôi đè sát mu nàng, nhẹ nhàng, tôi mút lấy từng phân da thịt trên hai bầu vú xinh gọn căng mềm, Lan dướn người khi đầu vú của nàng nằm gọn giữa môi tôi... Tôi đi xuống xa hơn, vượt qua khỏi bụng dưới và bắt đầu hun hít hai bên háng nàng. Lan càng quăn oại, nàng chụp lấy đầu tôi và dí mặt tôi ngay cửa mình, miệng nàng nẩy lên, cả cái mu thơm tho phơi bày trước mắt tôi.

- Ah..., Anh... Anh bú Lan đi... làm cho Lan sướng đi anh...

Tôi chậm rãi chiêm ngưỡng công trình của tạo hóa - dưới chùm lông mịn màng là hai mép lồn trắng bóc, đường rãnh chính giữa khép chặt nhưng vẫn không ẩn dấu được mầu hồng hồng ở bên trong và nhất là vẫn không cản được chất nhờn thoát ra từ bên trong.

Tôi lè lưỡi liếm nhẹ, Lan giật bắn người, thấy ép phê, tôi liếm một cái thật dài, thật chậm, cả người Lan ưỡn khỏi mặt giường như là cánh cung, người nàng rút xuống khi lưỡi tôi vừa chấm dứt đường lã lướt đầu tiên. Tôi banh chân nàng ra, tôi vạch hai mép ngoài của mình và nhìn vào trong, ôi, toàn là một mầu hồng êm dịu... Tôi áp lưỡi vào, tôi cảm nhận được hơi ấm từ cửa mình nàng chuyển qua người tôi theo đầu lưỡi, tôi đánh lưỡi lên xuống rồi ngừng lại ngay miệng đóc của nàng. Lan trôn người, miệng nàng nâng cao để đón nhận lưỡi tôi vào âm đạo của nàng, hai tay tôi vừa bợ vừa bóp đôi miệng tròn trịa... Tôi hết mút hết le, rồi rá lưỡi khắp hai mép lồn, lưỡi tôi ngo ngoạy tiến sâu vào âm đạo, Lan ghì lấy đầu tôi giữ chặt, dâm thủy lại xuất ra lần nữa. Tôi chậm rãi liếm vài cái để nàng dịu lại nhưng tôi muốn chừa chất nhờn cho thẳng nhỏ của tôi. Từ nãy giờ nó đã nứng lắm rồi...

Tôi chồm lên đối mặt với Lan, con cu tôi chĩa ngay cửa mình của nàng. Không muốn làm Lan sợ, tôi cầm lấy cu mình, quẹt tới quẹt lui vào giữa hai mép lồn của Lan, càng quẹt, tôi càng ấn cu vào sát hơn một chút. Cuối cùng rồi thì nửa đầu khát đã banh được mép lồn của Lan, Lan rên nhẹ từng tiếng, mắt nàng nhắm chặt, tôi ấn nữa con cu vào

âm đạo của Lan rồi nhấp... tôi sợ đâm vào hết cán sẽ làm Lan đau như Thu bị tuần trước... Cửa mình Lan quá chật, chật như lỗ đít của Nga; mặt dù nước lồn ra ướt nhẹp, tôi phải chặt vật lăm mới đưa được đầu khuất vào. Tôi nhấp một hồi, mỗi lúc một sâu hơn, Lan oằn oại trong dưới thân thể tôi, nàng bắt đầu nẩy mông mỗi khi tôi đập cặc vào lồn nàng, tôi cảm thấy đầu khất bị vướng trong âm đạo của Lan, nàng nẩy càng lúc càng cao làm tôi không thể giữ được con cu của mình nữa, nước lồn của Lan ra đầy, chảy dài xuống đít của nàng, tôi lòn tay xuống nách rồi giữ lấy hai vai Lan...

Tôi chuyển mình, cùng lúc nàng nẩy mông lên, dùng hết sức nặng của nửa thân người dưới, đâm cu vào thật mạnh, Lan chột khựng người mở mắt, cả con cặc cứng ngắt của tôi đã nằm sâu trong lồn của Lan, không để nàng có cơ hội, tôi mút lấy môi nàng, đưa lưỡi qua miệng nàng, mu tôi ấn sát vào mu nàng, mông tôi nhút nhích để con cặc tôi nhẹ nhàng đâm thọt phần tận cùng trong âm đạo... Lan ghì chặt lấy tôi, nàng ú ớ trong miệng... tôi nghĩ chắc nàng đang đau lắm...

Chừng vài phút sau, ánh mắt của Lan đã dịu lại, tôi rời môi Lan, bắt đầu hôn vào cổ, vào vai nàng, một tay vẫn giữ lấy vai nàng, tay kia tôi hết xoa vú, vuốt hông, thì lại bóp lấy đít nàng, mông tôi vẫn nhúc nhích chỉ đủ để dương vật kích thích âm đạo của nàng. Lan bắt đầu rên nhẹ, tôi biết là cơn đau đã qua, thông đạo đã rộng mở. Tôi bắt đầu nhất mông lên cao rồi đập xuống, từng cú rồi từng cú, mỗi lúc tôi mỗi kéo cu ra xa hơn một chút rồi thụt vào mạnh hơn một chút... "Ah... Ah... Ahhh..." Lan rên theo từng cái thụt của tôi. Lúc này, hai chân nàng quấn lấy chân tôi, quàng vào nhượng cẳng, mu nàng ấn sát vào mu tôi không còn một khe hở. Càng lúc tôi càng sướng tận, tôi bắt đầu thở thật mạnh, người tôi căng cứng, cả người Lan cũng thế... Từng dòng khí từ thân thể tôi phọt ra... Âm đạo Lan co giật theo từng bấp thịch của tôi. Hai đứa tôi đã ra cùng một lúc, nước khí, nước dâm và máu trinh nữ trộn lẫn vào nhau rỉ ra từ âm đạo của nàng...

Vẫn nằm trên người Lan, vẫn để cu tôi trong âm đạo của nàng, tôi nhẹ nhàng hôn lên mắt, lên môi, tôi an ủi Lan những lời êm dịu nhất, tôi hứa hẹn với nàng những gì tôi nghĩ ra được trong đầu... Chừng năm phút sau, con cu tôi lại cương cứng trong lồn của Lan, nàng cũng bắt đầu nứng trở lại, hai chúng tôi lại làm tình với nhau lần nữa... Khi tôi về lại nhà thì thật là hết xí quách. Tôi không ngờ người con gái nhỏ nhẹ hiền lành như Lan khi vào trận rồi còn giỏi hơn hai người chị...

#### Phần Kết: Nuối Tiếc...

May mắn của tôi đã không tồn tại được lâu, tôi bị gọi đi Bộ Đội, phải bỏ nhà trốn đi không kịp từ giả 3 chị em cô láng giềng của tôi. Cho đến khi tôi đi vượt biên, tôi vẫn không có cơ hội gặp gỡ ba người. Sang Mỹ đã gần hai chục năm, tôi vẫn luyến tiếc ngày xưa: "Cô láng giềng ơi... không biết (các) cô còn nhớ đến tôi..."

Hết  
Tam Hoan